

Số: /KH-SGD&ĐT

Bến Tre, ngày tháng 7 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 3923/BCĐ-NC ngày 02/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

Căn cứ Công văn số 3240/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”,

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023 như sau:

#### **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng.

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống mua bán người; kịp thời làm rõ, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tuyên truyền, truyền thông và phòng ngừa xã hội đối với tội phạm mua bán người; tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên tại đơn vị.

#### **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

##### **1. Nhiệm vụ**

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người lòng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, giáo dục về phòng, chống mua bán người cho học sinh, học viên. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân; quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến mua bán người. Đồng thời, tăng cường truyền thông các nội dung liên quan đến mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động, lừa đảo mua bán người thông qua tổ chức đưa người đi lao động, mua bán nội tạng, mang thai hộ vì mục đích thương mại...

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2016 giữa Sở GD&ĐT với Công an Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là cảm hóa, giáo dục học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

## **2. Giải pháp**

Chủ động phối hợp với các cơ quan tại địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người bằng các hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng đơn vị, cụ thể như sau:

a) Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng, chống mua bán người trên hệ thống mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo... các báo điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các chương trình tọa đàm, giao lưu... xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống Website, phát thanh của các đơn vị.

b) Truyền thông trực tiếp: Băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông với cá nhân, truyền thông nhóm, tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống mua bán người...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống mua bán người bằng các hình thức thi viết hoặc trực tuyến.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục thường xuyên**

Tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

**2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở**

Căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023 đạt hiệu quả. **Thời gian triển khai: tháng 7/2023 đến tháng 9/2023.**

Báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua Email: [phonggdtrh.sobentre@moet.edu.vn](mailto:phonggdtrh.sobentre@moet.edu.vn) trước ngày 08/9/2023.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

***Nơi nhận:***

- PGD&ĐT các huyện, thành phố (thực hiện);
- TT GDNN-GDTX các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, Website Sở.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Bé Hai**